

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam
Mã chứng khoán: PHH
Địa chỉ: Nhà điều hành Khu đô thị mới Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội.
Điện thoại: 02435540845
E-mail: banthuky@honghavietnam.vn

Nội dung thông tin công bố:

Đơn xin nghỉ việc của Bà Lê Hoài Thu - Kế toán trưởng (chi tiết xem file đính kèm)

Thời điểm hiệu lực: 25/01/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/01/2022 tại đường dẫn: <http://www.honghavietnam.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

*** Tài liệu đính kèm:**

- Đơn xin nghỉ việc của Bà Lê Hoài Thu.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Vinh Việt

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 1 năm 2022

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty CP Hồng Hà Việt Nam
- Tổng Giám đốc Công ty CP Hồng Hà Việt Nam

Tên tôi là: ***Lê Hoài Thu***

Sinh ngày 28 tháng 09 năm 1976

Thời gian công tác tại công ty: Từ tháng 3 năm 2004 đến nay

Lời đầu tiên tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Công ty và toàn bộ cán bộ nhân viên trong công ty luôn tạo điều kiện cho tôi trong suốt thời gian công tác tại Công ty.

Hiện nay chức vụ tôi đang đảm nhiệm là Kế toán trưởng phụ trách Phòng Tài chính - Kế toán của Công ty CP Hồng Hà Việt Nam.

Trong thời gian công tác tại công ty, tôi và các cán bộ Phòng Tài chính – Kế toán luôn cố gắng hoàn thành tốt các việc được Ban lãnh đạo Công ty giao cho. Tôi đã có nhiều cơ hội tiếp xúc, học hỏi và trải nghiệm tại một môi trường làm việc mà tôi nghĩ ở nhiều công ty khác không có được. Tôi xin chân thành cảm ơn Công ty đã tin tưởng tôi trong suốt thời gian vừa qua và chúc Công ty sẽ đạt được những thành công như mong muốn.

Do có định hướng mới trong công việc, tôi làm đơn này xin được nghỉ việc. Kính đề nghị ban lãnh đạo công ty bố trí nhân sự để tôi có thể bàn giao công việc của mình một cách đầy đủ và trách nhiệm.

Kính mong Ban lãnh đạo Công ty quan tâm xem xét và tạo điều kiện giải quyết!

Tôi xin chân thành cảm ơn!

NGƯỜI VIẾT ĐƠN



Lê Hoài Thu